



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ประกอบกับคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ ราย ดังนี้

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑๐๑	นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก	นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ	กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๐๒	นางฐพัชรธดา ธนินท์จิรานนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ	หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๓	นางบุญญสรณ์ บุญโสม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ	หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดมุกดาหาร
๑๐๔	นางสาวพิชญา เปลื้องหน่าย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๐๕	นางสาวยุพยงค์ บุญหา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ประกาศรายชื่อตามที่ผู้สมัครได้รับรองตนเอง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนั้น หากกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศ หากข้าราชการรายใดส่งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ยื่นหนังสือทักท้วงต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. การประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะดำเนินการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียนสัมภาษณ์

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

สัมภาษณ์

(การแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย